
 

1050.  stjórnarfundur VR    
 
Haldinn miðvikudaginn 13. október 2010 kl. 18:15, Kringlunni 7, 2. hæð. 
 
Mættir:  Óskar Kristjánsson (ÓK), Jóhanna  Rúnarsdóttir (JR), Hildur Mósesdóttir (HM), Sigurður Sigfússon (SS), 
Kristinn Örn Jóhannesson (KÖJ), Sigríður Sigurðardóttir (SST), Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (IÓB), Ragnar Þór 
Ingólfsson (RÞI), Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir (JGÓ), Bjarki Steingrímsson (BS), Jón Magnússon (JM), Ásta Rut 
Jónasdóttir (ÁRJ), Benedikt Vilhjálmsson(BV), Birgir Már Guðmundsson(BMG), Bjarni Þór Sigurðsson(BÞS).  
Fundinn sat einnig Elías Magnússon (EM), sviðsstjóri rekstrar- og fjármálasviðs VR,  og ritaði fundargerð. 
 
Dagskrá: 
 

1. Samþykkt fundargerðar síðasta fundar 
 

2. Kjarasamningar og kröfugerð.  
Farið yfir stöðuna í kjaramálum með forstöðumanni kjarasviðs VR, Elíasi Magnússyni.  
Góðar umræður voru  um málið. 

 
3. Samþykkt fyrirliggjandi verklagsreglna stjórnar 
Verklagsreglurnar samþykktar með þorra atkvæða.  14  aðilar greiddu atkvæði með 
samþykkt en enginn á móti. 

 
4. Lagabreytingar 
Umræður.  

 
Ákveðið að skjal yrði  sent með breytingum og það sem samþykkt hefur verið af þessum 
fundi til stjórnarmanna sem allra fyrst. 

 
5. Önnur mál. 

 
a) Styrkbeiðni frá Skottum vegna kvennafrídags. 

Tillaga um styrk upp á 500.000.-  10 aðilar samþykktu styrkbeiðni en engin á móti, 
Tillagan var því samþykkt.  
 

b) IÓB – lagði fram eftirfarandi tillögu; 
„Ég óska eftir því að VR kanni möguleika á því að kaupa gjafakort í matvöruverslunum 
fyrir félagsmenn(af högum, Kaupási o.fl.).  Kannað verði hvort félagið geti í krafti 
stærðar sinnar og fjárhagslegs styrks náð fram afslætti sem muni um fyrir félagsmenn, 
sbr. inneignarkrot sem VR hefur milligöngu um kaup á hjá flugfélögum og ferjunni 
Herjólfi.“ 
 
Málið flókið í útfærslu og því var óskað eftir frekari útfærslu á hugmyndinni . 
 

 
Fleira ekki gert. 

 


